



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๐๐๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานโครงการดังกล่าว และกำหนดให้ส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในความรับผิดชอบจัดให้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรภัช แทนลาน	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายเกษม เมฆาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรีกษา ร่วมวางแผน ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการดำเนินการ

นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมฆาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวรัตนภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการ
นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัตติ	ครู	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์	ครู	กรรมการ
นางสาวสมภาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
นางกัญญชัชฎ์ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ พิจารณาการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดำเนินงาน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ ตั้งใจ เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”